



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 11 สิงหาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. พิธีเปิดงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562	ไทยโพสต์
2. มีอบสวนยางได้ชุ่มรับ.แก้ปัญหาใน7วัน เฉลิมชัยขอ2สัปดาห์เคาะประกันราคา	มติชน
3. คอลัมน์: ทอล์คคอฟเดอะทาวน: เด็กไทยต้องกินอาหารดี	มติชน
4. ไกล้อสวน3สารพิษ รมช.มนัญญาเอาจริง	แนวหน้า
5. แพทย์ฉุกเฉิน SKY DOCTOR หลักประกันชีวิตคนอยู่บนดอย	ไทยรัฐ
6. กระทิงรัฐเร่งแก้ปัญหาทางพารา	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
7. น้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้น ทรงล้อมรั้วแผ่นดินด้วย 'งานศิลปาชีพ'	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
8. คำบัลลังก์รัฐบาล	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
9. 'บิ๊กตู' ห่วงกลุ่ม ศก. ฐานรากมีอบ จี 7 วัน แก่ราคาขายได้	มติชน (กรอบบ่าย)

พิธีเปิดงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด “ไหมไทย มรดกของแผ่นดิน” สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะอนุรักษ์ พร้อมสืบสานอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่กับประเทศไทย และส่งเสริมให้ผ้าไหมไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งงานจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม ในงานนี้ จินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ และคณะ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมถวายมาลัยขอพระกรุณา อากาศ 6 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

มีอบสวนยางใต้ชُرบ.แก้ปัญหาใน7วัน เฉลิมชัยขอ2สัปดาห์เคาะประกันราคา

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายสุนทร รัชรงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้/เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.) อดีตผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า หลังจากนาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ให้นโยบายที่การยาง แห่งประเทศไทย (กยท.) และหาแนวทาง ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ที่เดือดร้อน จากปัญหาราคายางตกต่ำในขณะนี้ ล่าสุด รัฐมนตรีขอเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ จะประชุมหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับยางพารา โดยเฉพาะการประชุม 3 ฝ่าย ประกอบด้วยรัฐบาล ภาคเอกชน และเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อ ทำข้อตกลงและกำหนดรายละเอียดโครงการ ประกันรายได้ที่ยางกิโลกรัม (กก.) ละ 60 บาท ไม่เกิน 25 ไร่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีตัวแทนกลุ่ม เกษตรกรชาวสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช และ กลุ่มสหกรณ์วิสาหกิจชุมชน เดินทางมา ประชุมที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมยื่นข้อเสนอถึงรัฐบาลและภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ให้เร่งแก้ปัญหาราคายางพารา ล่าสุด ที่หน้าสหกรณ์นิคมทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

กลุ่มเครือข่ายทุ่งสง-บางขัน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กว่า 50 คนรวมตัวกันนำ ยางพารามากองรวมกัน พร้อมร่วมกันเผา ยางพารา เพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ พร้อม ถ่ายภาพและแชร์ในโลกโซเชียล เชิญชวน ให้เกษตรกรชาวสวนยาง ร่วมเผายางทุกบ้าน

นายบรรจงกิจ บุญโชติ กรรมการเครือข่ายยางทุ่งสง-บางขัน กล่าวว่า พวกตนเผา ยางเพื่อต้องการสื่อให้รัฐบาลเห็นว่าเดือด ร้อนจริงๆ การออกมาไม่ได้เรียกร้องตำแหน่ง หรือมีอะไรแอบแฝง แต่เป็นคนที่ไม่เดือดร้อน จริงๆ ซึ่งได้ส่งหนังสือเรียกร้อง 4 ข้อ ไปยัง ส.ส.ปชป. และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรแล้ว เพื่อให้เร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจะให้เวลา 7 วัน หากยังไม่มีความคืบหน้า จะนัดมานั่งคุยหารือกันที่บริเวณสี่แยกหนอง หัว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ผู้สื่อข่าวรายงาน ในหนังสือเรียกร้องที่กลุ่ม เครือข่ายสหกรณ์ทุ่งสง-บางขัน ส่งถึงรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อ เรียกร้อง อาทิ 1.ราคายางต้องขึ้นทันทีกิโลกรัม ละ 60 บาทตามนโยบายที่หาเสียง 2.ให้รัฐบาล ทำถนนทันทีและซื้อยางจากเกษตรกร หรือ กลุ่มในตำบลที่ทำถนนไม่ใช้ซื้อจาก 3 บริษัท ที่ผูกขาด เป็นต้น



ทอล์ค ออฟเดอะทาวน์

สง่า ดามาพงษ์

เด็กไทยต้องกินอาหารดี

“จากนมเงินคูลูกน้ำปลา ตามมาด้วยต้มฟัก วิทยุณไถ่ ไม่นั่นใครจะโง่ได้บุคคลผู้ดมา”

3 เหตุการณ์เกิดขึ้นใน 1 ปี สะท้อนถึงความล้มเหลวของการส่งเสริมอาหารและโภชนาการในโรงเรียน

คำถามที่ตามมาคือ 1.ทำไมอาหารกลางวันในโรงเรียนจึงไม่มีคุณภาพ 2.ถ้าอาหารไม่มีคุณภาพจะมีผลกระทบต่อเด็กอย่างไร 3.แล้วจะหาทางออกได้อย่างไร ซึ่งผู้เกี่ยวข้องต้องมีคำตอบ

ปฐมเหตุแห่งปัญหา คือ คนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาหารกลางวันในโรงเรียนขาดจิตสำนึก ไม่เห็นผลกระทบต่อเด็กอันเกิดจากการจัดอาหารกลางวันที่ไม่ดีคุณภาพ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการอาหารในโรงเรียนที่ด้อยประสิทธิภาพ จึงนำไปสู่ผลกระทบต่อคุณภาพอาหารในโรงเรียนทั้งระบบ

การแก้ปัญหาต้องเริ่มด้วยการทำให้ทุกคน **“รักเด็กนักเรียนเสมือนลูก”** กล่าวคือ ถ้าสามารถปลูกจิตสำนึกผู้อำนวยการโรงเรียน ครู แม่ครัว และบุคลากรของรัฐที่เกี่ยวข้องให้เห็นความสำคัญของอาหารทุกคำที่ให้นักเรียนกิน คือ อาหารคำเดียวกับที่เรากำลังป้อนลูก จะมันใจได้เลยว่า การบริหารจัดการอาหารในโรงเรียนมีคุณภาพแน่นอน

เวลานี้ประเทศไทยยังขาดองค์กรหลักที่จะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนงานอาหารและโภชนาการในโรงเรียน บทบาทและหน้าที่เรื่องการจัดการได้กระจัดกระจายไปแทรกอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทยสรรงบประมาณ 20 บาทต่อคนต่อวัน ให้กับโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนจัดหาอาหาร กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาครูแม่ครัวให้มีความรู้ และทักษะในการปรุงประกอบอาหารมีคุณภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะจัดให้มีสำนักงานหรือคณะกรรมการระดับชาติด้านการส่งเสริมอาหารและโภชนาการในโรงเรียน

ในระหว่างที่ยังไม่มีองค์กรแกนกลางนี้ จะต้องหาทางออกที่เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่กำลังเผชิญอยู่ ที่สำคัญคือ การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังในการส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ พ.ศ.2542

อปท.ต้องเล่นบทบาทเป็นแกนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น เพื่อสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการอาหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ

อปท.ต้องเข้ามาบริหารจัดการจัดสรรงบประมาณ 20 บาท ที่กระทรวงมหาดไทยส่งผ่านไปยัง อบต.และเทศบาล เพื่อโอนส่งต่อให้โรงเรียนได้ทันการ ซึ่งปัจจุบันเกิดปัญหาการจัดสรรที่ล่าช้าในบางพื้นที่ เมื่อโรงเรียนได้รับเงินแล้ว ปัญหาที่มักพบบ่อยคือ การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะต้องร่วมกันค้นหารูปแบบการจัดอาหารกลางวันที่เหมาะสมตามบริบท และขนาดของโรงเรียน และไม่ขัดกับกฎระเบียบการใช้งบประมาณแผ่นดิน

ปัจจุบันมีรูปแบบการจัดอาหารที่ไม่เหมือนกัน โรงเรียนขนาดเล็กไม่มีเงินจ้างแม่ครัว ครูจะต้องตั้งห้องเรียนเข้าครัวทำอาหารให้เด็ก ส่วนโรงเรียนขนาดกลางถึงใหญ่ ใช้ระบบการประมูลหาผู้ประกอบการมาทำอาหาร ซึ่งพบปัญหาที่มีผลกระทบต่อคุณภาพอาหาร

การขาดความรู้และทักษะในการซื้อ ปรุง ประกอบอาหาร รวมทั้งการตัดอาหารให้เด็กของครูและแม่ครัว ไม่ใช่เป็นปัญหาเล็กอีกต่อไป บุคคลเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอาหารและโภชนาการอย่างต่อเนื่องจากบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง มีความพยายามที่นำเอาโปรแกรมสำเร็จรูป Thai School Lunch (TSL) มาใช้ที่จะทำให้นักเมนูมีคุณค่าทางโภชนาการ จะต้องหาทางทำให้ครอบคลุมและมีคุณภาพให้มากขึ้น ถึงเวลาหรือยังที่จะจัดให้มีครูโภชนาการ และหรือมีนักโภชนาการท้องถิ่นทำหน้าที่นี้

ปัจจุบันเงิน 20 บาท จัดสรรให้เฉพาะเด็กอนุบาลถึง ป.6 เท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายพื้นที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เด็กมัธยมที่ยากจน ด้อยโอกาส ยังไม่สามารถเข้าถึงอาหารกลางวันได้ หลายโรงเรียนทนไม่ได้ต้องทำอาหารเพื่อเด็กมัธยม แม่สอนจะต้องทำให้อาหารมีคุณภาพด้วยอีกปัญหาหนึ่งที่ซ่อนอยู่ขณะนี้คือ นักเรียนจำนวนมากไม่ได้กินอาหารเช้าด้วยสารพัดเหตุผล โดยเฉพาะเด็กพ่อแม่ฐานะยากจน ไม่เห็นความสำคัญของอาหารเช้าที่ลูกต้องกิน หรือกินแต่ขาดคุณภาพ จะส่งผลทางลบต่อการเรียนและการเจริญเติบโตของเด็กไม่แพ้อาหารกลางวัน ดังนั้นควรมอบนโยบายให้ท้องถิ่นลงมาจัดการให้เด็กได้กินอาหารเช้าที่มีคุณภาพด้วย

อาหารในโรงเรียนที่ไม่ปลอดภัย ก็เป็นอีกปัญหาที่บั่นทอนสุขภาพเด็ก ต้องพัฒนาศูนย์บุคลากรในโรงเรียนให้เกิดทักษะในการจัดการอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และส่งเสริมให้เกิดระบบการนำผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยเข้าสู่ระบบอาหารในโรงเรียน

ต้องลงมือทำให้เด็กไทยได้กินอาหารที่มีคุณภาพในวันนี้!

ไกล่อวสาน3สารพิษ

รช.มณัญญาเอาจริง เร่งหาแนวทางยกเลิก ให้จบภายใน4เดือน

นับถอยหลังอีก 4 เดือน ถึงกาลอวสาน 3 สารอันตราย “รช.มณัญญา” ออกโรงยกเลิกใช้ พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส เร็วที่สุดปีนี้มันต้องหายไปจาก

ต่อ : สารพิษ - หน้า 9

สารพิษ

ประเทศไทย แต่จากหลังยังสวนทางเผยอนุญาตให้นำเข้าปี'62 กว่า 7.1 หมื่นตัน”

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. น.ส.มณัญญาไทยเศรษฐี รช.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการเลิกใช้สารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตร กำจัดแมลงศัตรูและวัชพืช 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส ว่าได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตร ทบทวนการใช้สารเคมีอันตรายที่มีความเสี่ยงสูง ทั้ง 3 ชนิด และปุ๋ย ยา หรือสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างจะออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ในการอนุญาตนำเข้า ให้ชะลอไว้ก่อนโดยตนมีเป้าหมายว่าจะยกเลิกการใช้สารเคมีเกษตรทั้ง 3 ชนิด ดังกล่าวให้เร็วที่สุดภายในปี 2562 จะต้องหายไปจากประเทศไทย

“ช่วงนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเดินหน้าเร่งรณรงค์ให้เกษตรกร

ลดละเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร และหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรและผู้บริโภค ต้องมาก่อน และขอให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดป้องปรามปุ๋ยปลอมด้วยการระบุบาร์โค้ด เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นปุ๋ยจริงหรือไม่ ซึ่งเกษตรกรต้องได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ และผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากสารเคมี ทั้งนี้ ฉลากยาอันตรายที่กำกับบนผลิตภัณฑ์สารเคมีเกษตรจะต้องมีตัวหนังสือที่ชัดเจน อ่านง่าย ไม่ตัวเล็กจนเกินไป โดยเจ้าหน้าที่ของกรมจะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรในการเลือกซื้อปุ๋ยเพื่อการเกษตรอย่างปลอดภัยด้วย” น.ส.มณัญญา กล่าว

น.ส.มณัญญา กล่าวว่า พร้อมกันนี้สั่งให้กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการศึกษาวิจัยเมล็ดพันธุ์กัญชาที่จะปลูกให้ได้คุณภาพ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง พร้อมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มสหกรณ์เป็นผู้ปลูกและรับซื้อผลผลิตอย่างถูกต้อง โดยผลการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ ทั้งกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันรวม 3 อย่างให้เป็นหนึ่งเดียวอย่าต่างคนต่างทำ โดยกรมวิชาการเกษตรควรมีข้อมูลว่า ขณะนี้ทางสมาชิกสหกรณ์ต้องการทำอะไร หรือปลูกพืชชนิดไหนแล้วจึงทำการวิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืช

ชนิดนั้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดได้ตรงจุด สามารถยกระดับราคาสินค้าเกษตร จะแก้ไขปัญหาลูกท้อเกษตรกรได้ยั่งยืน

ทั้งนี้ให้เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบสินค้าเกษตรนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันโรคพืชและแมลงที่จะเข้ามาแพร่ระบาดในไทย รวมทั้งให้กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยการวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ ขอให้คำนึงถึงความต้องการของตลาด พร้อมทั้งใช้กลไกสหกรณ์ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด

รายงานข่าวเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้นโยบายการจำกัดการใช้ 3 สารเคมีในสมัยของนายคุณุชญา บุญราช อดีตรมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่เร่งรัดแผนจำกัดการใช้ และให้ลดการนำเข้า 3 สารเคมีอันตรายลงครึ่งหนึ่ง จากเดิมปีละ 6-7 หมื่นตัน พร้อมกับตรวจสต็อกเอกชนทุก 15 วัน ประกอบด้วย 1.พาราควอต 2.ไกลโฟเซต และ 3.คลอร์ไพริฟอส รวมทั้งมีเป้าหมายให้เลิกใช้ภายในปี'63 แต่ปรากฏว่าสวนทางกับการอนุญาตของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่ให้เอกชนยื่นขออนุญาตนำเข้า โดยพบว่าปริมาณนำเข้าสารเคมีวัตถุอันตรายยังเพิ่มขึ้น เช่น พาราควอต ปี'62 อยู่ที่จำนวน 21,709 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี'61 ที่มีจำนวน 21,412 ตัน, ไกลโฟเซต ปี'62 จำนวน 48,501 ตัน คลอร์ไพริฟอส ปริมาณนำเข้าปี'62 1,178 ตัน และที่ผ่านมามีทั้งยังมี

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 11 สิงหาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13985

หน้า: 1 (ล่างขวา), 9

Col.Inch: 57.74 Ad Value: 72,175

PRValue (x3): 216,525

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไกล่ฮวสาน3สารพิษ รมช.มณัญญาเอาจริง

นโยบายการยกเว้นภาษีนำเข้า ประมาณ 5,600 ล้านบาทต่อปี ทั้งยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ประมาณ 5,900 ล้านบาทต่อปีแก่บริษัทสารพิษ ซึ่งมีมูลค่าภาษีที่รัฐต้องสูญเสียรวมกันมากกว่า 10,000 ล้านบาท/ปี อ้างว่าเป็นการลดการผลักภาระต้นทุนแก่เกษตรกร และกระทรวงเกษตรฯ ยังของบเกือบร้อยล้านจัดอบรมการใช้สารเคมีดังกล่าวให้แก่เกษตรกรกว่า 1.5 ล้านครอบครัว

แพทย์ฉุกเฉิน SKY DOCTOR หลักประกันชีวิตคนอยู่บนดอย

ทุกปีเมื่อเข้าสู่ฤดูมรสุม หลายพื้นที่โดยเฉพาะป่าเขาลำเนาไพร จะประสบปัญหาการคมนาคมยากจะเข้าถึง หากเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย ในภาวะฉุกเฉิน การช่วยเหลือจะเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่ง

การส่งต่อผู้ป่วยจากสถานพยาบาลในชุมชน หมู่บ้าน ระยะทางเพียง 10-20 กม. กว่าที่จะถึงพื้นราบนั้น อาจจะต้องใช้เวลานานมากถึง 8-10 ชั่วโมง ดังนั้นยานพาหนะเดียวที่จะสามารถลำเลียงผู้ป่วยออกมาจากผืนป่า เพื่อนำส่งโรงพยาบาลในตัวเมืองได้ก็คือ เฮลิคอปเตอร์

ด้วยเหตุนี้เองทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับ ภาศิเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โรงพยาบาลทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดตาก นำบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 70 คน เข้ารับการฝึกและ ซักซ้อมแผนการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน ณ หน่วยบินตำรวจตาก กองบินตำรวจ ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก

โดยใช้อากาศยานของ กองบินปีกหมุนที่ 2 กองทัพบก เพื่อฝึกภาค ปฏิบัติ จำลองสถานการณ์เสมือนจริง

ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดเผยว่า SKY DOCTOR ได้ถือกำเนิดเมื่อราวปี 2553 โดยร่วมกับภาคีต่างๆ ที่มีอากาศยาน

เพื่อให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลเช่น เกาะ ในทะเล หรือพื้นที่ป่าภูเขา ที่มีความยากลำบากในการคมนาคมทางบก



พญ.ศิวานุก พีระเชื้อ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในฐานะหัวหน้าทีมแพทย์ SKY DOCTOR.

อาจจะเสี่ยงต่อภาวะวิกฤติของผู้ป่วย จำเป็นต้องใช้อากาศยานหรือเฮลิคอปเตอร์ ในการรับผู้ป่วย

ปัจจุบันมีการบินรับผู้ป่วยรวมกันแล้ว 300 กว่ารายสำหรับจังหวัด ตากได้มีการบิน SKY DOCTOR หลายครั้ง มีทั้งผู้ป่วยวิกฤติที่เป็น คนไทยและผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ชายแดน อ.อุ้มผาง, ท่าสองยาง และ ต.บ้านนา อ.สามเงา ซึ่งอยู่เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล สามารถรักษาชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างดีที่สุด

การซักซ้อมแผนการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน หรือ SKY DOCTOR ในครั้งนี้ถือว่าเป็นหลักประกันความเท่าเทียมในสิทธิ์ที่จะได้รับการบริการทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินของผู้ป่วยทุกคนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ทั่วไกลบนป่าดอย



หน่วยแพทย์กำลังลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินไปขึ้นรถนำส่งโรงพยาบาล โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด.



บรรดานักลากรทางแพทย์ฝึกการปฏิบัติงานภาคสนามอย่างตั้งอกตั้งใจ เพื่อให้เกิดความชำนาญ.



บุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมจะได้รับเครื่องหมายเป็นการยืนยันและพร้อมจะปฏิบัติภารกิจ.



ผู้เข้าอบรมสาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วยถึงขั้นตอนการนำตัวขึ้น-ลงเฮลิคอปเตอร์ เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์จริงในการลำเลียงผู้ป่วย.

ด้าน **นพ.เจริญ จันทมัตตุการ** สาธารณสุขจังหวัดตากกล่าวว่า จังหวัดตากมีหลายพื้นที่ห่างไกลวิทยาการทางการแพทย์ การเดินทางด้วยรถยนต์ยากแก่การเข้าถึง บางพื้นที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 6 ชั่วโมง หากวิกฤติรุนแรงต้องถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลจังหวัด ต้องใช้เวลาอย่างน้อยขั้นต่ำ 10 ชั่วโมง จึงจะได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง

“ผู้ป่วยหลายรายต้องเสียชีวิต, ทุพพลภาพจากระยะเวลาในการเข้าถึงการรักษาานมาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินจึงร่วมมือกับกองทัพบก, กองทัพอากาศ, กองทัพเรือ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ รวมไปถึงภาคเอกชน พัฒนาระบบการลำเลียงทางอากาศตั้งแต่ปีพ.ศ.2552 และเริ่มใช้ในจังหวัดตากครั้งแรกในปีพ.ศ.2555” นพ.เจริญ กล่าว

ส่วน **พญ.สิวนาฎ พิระเชื้อ** แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในฐานะหัวหน้าทีมแพทย์ SKY DOCTOR ซึ่งเป็นแกนหลักในการบินรับผู้ป่วยฉุกเฉินกล่าวว่า ปกติคนไข้กลุ่มที่อยู่ตามขอบชายแดนเข้าถึงการรักษายากอยู่แล้ว ยิ่งเวลาเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ การเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางในตัวเมืองตากหรือเมืองใหญ่ๆอย่างพิษณุโลกนี้ ลำบากมาก



เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินในโครงการ SKY DOCTOR จ.ตาก กำลังลำเลียงผู้ป่วยที่อยู่ในถิ่นกันดารและบนยอดดอยลงจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้ที่สุด ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างทัน่วงทีและรอดชีวิตมาหลายราย.



หนึ่งในผู้ป่วยฉุกเฉินถูกนำตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์ ในโครงการ SKY DOCTOR ไปขึ้นรถ เพื่อส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล.

หากไม่ได้โครงการ SKY DOCTOR ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะพาพวกเขามารักษาให้ทันได้อย่างไร แต่ SKY DOCTOR สามารถลดระยะเวลาในการเดินทาง ลดอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพได้ ในความเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินแค่ได้ช่วยคนไข้ให้เขาดีขึ้น พันวิฤตติ พันอันตราย อันนี้ก็มีใจที่สุดแล้ว การได้มีโอกาสเข้ามาทำในโครงการ SKY DOCTOR ทำให้ได้ใช้ความรู้เข้ามาต่อโอกาสให้กับผู้ป่วยวิฤตติฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล ให้เขาได้รับโอกาสในการรักษา โครงการจะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่มีความร่วมมือจากทุกฝ่าย สิ่งที่มีใจมากที่สุดคือ ทุกคนร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยเหลือเต็มความสามารถ ตามความถนัดของทุกคน ทำให้ผู้ป่วยแต่ละรายที่ไปรับ รอดพันวิฤตติไปได้ และหลายรายก็กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเป็นปกติ

“ทุกคนเกิดมาบนแผ่นดินไทย มีสิทธิ์พื้นฐานของตัวเองอยู่แล้วแต่ความเท่าเทียมกันเป็นเรื่องที่แล้วแต่คนภายนอกให้มุมมอง คนชายขอบเขาก็มีสิทธิ์ เพียงแต่เขาเลือกจะอยู่ในพื้นที่แห่งนี้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับครอบครัว การเข้าถึงบริการของแพทย์ปัจจุบันดีขึ้น” พญ.ศิวานาฏ กล่าว

พญ.ศิวานาฏ กล่าวอีกว่า ประทับใจทุกเคสที่ได้ทำงานแต่ละเคสต่างมีความยากง่าย มีอยู่เคสหนึ่งเป็นเด็กชายวัย 3 เดือน เหตุเกิดเมื่อช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เป็นวันเสาร์ เป็นวันหยุดของทุกคนในทีม ไม่มีใครอยู่ในพื้นที่ พอมีการร้องขอใช้อากาศยาน ทุกคนรีบกลับมาโรงพยาบาลภายใน 20 นาที เตรียมตัวเตรียมของไปรับเด็ก

“วันนั้นลมแรงกว่าเฮลิคอปเตอร์ไปถึงหมู่บ้านแม่จันทะก็เกือบ 1 ชั่วโมงพบว่าเด็กหอบเหนื่อย ตัวเขียว อาการไม่ดีขึ้น ทีมแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ



วิทยากรอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโครงการSKY DOCTOR เพื่อให้มีความพร้อมและความเข้าใจก่อนการปฏิบัติงานจริงช่วยเหลือผู้ป่วย.



หน่วยแพทย์ฉุกเฉินกำลังให้เครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยระหว่างลำเลียงด้วยเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังบินผ่านป่าเขามุ่งส่งโรงพยาบาล.

ให้ออกซิเจน ให้น้ำเกลือ ใช้เครื่องช่วยหายใจประคองอาการผู้ป่วยจนบินไปส่งที่ รพ.แม่สอด จนเด็กปลอดภัย ทีมงานดีใจที่ได้ช่วยชีวิตเด็กไว้ได้” พญ.สิวนาฏ กล่าวชื่นชมทีมงาน

ทั้งหมดนี้คือภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องแบกรับภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ หากจะบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่ปิดทองหลังพระคงไม่ผิดนัก.

วิทยา ปัญญาศรี รายงาน

กระทุ้งรัฐเร่งแก้ปัญหาหายางพารา

ตรัง - นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวในงานเสวนาแก้ปัญหาหายางพาราว่า ขณะนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก ในฐานะพรรคคู่แข่งกระทรวงเกษตรฯ ก็อยากเร่งทำนโยบายประกันรายได้ให้เร็วเพื่อพยุงฐานะของเกษตรกร เพราะบรรจุในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งมีความชัดเจนอยู่แล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรายละเอียดว่าใช้เงินเท่าไร ตัวเลขประกันรายได้เท่าไร การระบุตัวเกษตรกรจะอย่างไร มีกลไกกระบวนการอย่างไร เพื่อมิให้มีการทุจริตเกิดขึ้น ประการสำคัญที่เกษตรกรกังวลว่าอนาคตโครงสร้างตลาดเปลี่ยนเนื่องจากจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ขณะนี้ใช้ทุนตัวเองมาตั้งบริษัท และซื้อควบรวมบริษัทเดิมเป็นของคนไทยเกรงว่าจะเกิดการกดราคาในอนาคต จะทำให้ผลเสียตกแก่เกษตรกร รวมถึงสถาบันเกษตรกร จนขณะนี้มีการพูดกันด้วยซ้ำว่า 5 เดือนในวงการยางจะเหลือ 2 ตัวครึ่งหรือ 2 ตัว ที่เหลือกลายเป็นบริษัททุนจีน ซึ่งจะเกิดผลเสียระยะยาว ดังนั้นเรื่องนี้รัฐบาลไทยต้องชัดเจนและเร่งแก้ปัญหา

ด้านนายประเทพ สุขสนาน ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ตอนกลาง กล่าวว่า ราคายางพาราตกลงเหลือก.ก.ละ 33-34 บาท เกษตรกรเดือดร้อน รัฐมนตรีที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์มีส.ส.ทางภาคใต้จำนวนมาก จะต้องเร่งดำเนินการ หากปล่อยให้ปัญหานี้ไปถึงปลายปีจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม เพราะสถาบันเกษตรกรที่รับแปรรูปยางกำลังขาดทุนหนัก และอาจทำให้สหกรณ์ต่างๆ ล้มลงทั้งระบบ



น้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้น ทรงล้อมรั้วแผ่นดินด้วย 'งานศิลปาชีพ'

ส มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสืบสานพระราชดำริน พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร ที่อยู่ตามแนวชายแดนห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า ควบคู่กับการใช้ชีวิตอยู่กับป่าของราษฎรด้วยความเกื้อกูลทั้งสองฝ่าย

“...ขอให้สร้างป่าโดยมีคนอาศัยอยู่ด้วย โดยไม่ทำลายป่า ก็ต้องช่วยเขาเหล่านั้นจริง ๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร เช่น มีที่ดินทำกิน มีน้ำ ให้การศึกษา ส่งเสริมงานศิลปาชีพต่าง ๆ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อเขาอยู่ได้แล้ว เขาจะได้ช่วยดูแลป่า...” พระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อันเป็นที่มาของการก่อตั้งสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดราชบุรี

ด้วยภูมิประเทศของ จังหวัดราชบุรี ซึ่งอยู่บริเวณขอบเขตชายแดนไทย-เมียนมามีเทือกเขาตะนาวศรีทอดยาวเรียงตัวสลับซับซ้อน ทำหน้าที่เสมือนเป็น “กำแพง” แบ่งเขตระหว่างประเทศ และกำเนิดต้นน้ำลำธารต่าง ๆ รวมทั้งแม่น้ำภาชี เวลลือมไปด้วยผืน



ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง แหล่งที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ “ปกากะญอ” และยังเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ จึงทำให้มีการสัมปทานและเกิดอุตสาหกรรมเหมืองแร่ขึ้น

ต่อมาผู้ที่เดินทางเข้ามาจับจ้างทำเหมืองแร่ได้บุกเบิกถางป่าเพื่อเป็นที่พักอาศัยและเมื่อการสัมปทานเหมืองแร่สิ้นสุดลง ลูกจ้างที่มาจับจ้างก็เปลี่ยนอาชีพมาทำการเกษตรเป็นหลัก ทำให้มีการบุกรุกป่ามากขึ้น จนเมื่อปี พ.ศ. 2528 ได้เกิดอุทกภัยใหญ่ น้ำป่าไหลหลากทำให้หน้าดินถูกทำลายผิป่าเสียหาย เมื่อครั้งพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จเยี่ยมราษฎร จึงทรงมีพระราชดำริที่จะฟื้นคืนป่าและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร กอปรกับทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมสักแห่งหนึ่ง สำหรับรวบรวมพรรณไม้ป่าของไทย ซึ่งเป็นไม้ในถิ่นธรรมชาติไว้ในแหล่งเดียวกัน

โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงถูกจัดสร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีของพสกนิกร บนพื้นที่ 524,816 ไร่ ครอบคลุม 3 อำเภอของจังหวัดราชบุรี คือ ปากท่อ บ้านคา และสวนผึ้ง โดย มูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนาง



เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทัพบก จังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)



พ.อ.วันชัย ลักษณสิริ



รณิศา ยอดคง



ประกายวรรณ บุญกิน



ศักดิ์คา อมรวาตรี

เพื่อถวายเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2535 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งต้นน้ำ และสัตว์ป่า สิ่งสำคัญคือความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีแนวเขตติดต่อกับเมียนมา ซึ่งเป็นจุดต่อแหลมง่ายต่อการถูกคุกคาม

ในการดำเนินงานได้ปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ 4 ประการ คือ สร้างป่า โดยมีคนอยู่อาศัยด้วย ไม่ทำลายป่า ช่วยพวกเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร, ทำการศึกษารวบรวมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า, ช่วยชาวไทยและชาวปกากะญอ ให้มีอาชีพหลักและอาชีพเสริม ในงานศิลปาชีพฝึกงานฝีมือต่าง ๆ ให้กับกลุ่มที่สนใจ อาทิ การทอผ้า การปักผ้า การวาดภาพ เครื่องปั้นดินเผา การจักสานไม้ไผ่ เป็นต้น ประการสุดท้ายคืออนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น

“...พื้นที่สวนผึ้งเป็นพื้นที่ติดชายแดนเมียนมา จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้ราษฎรในบริเวณพื้นที่ให้มีอาชีพ มีรายได้พอเพื่อไม่ให้ย้ายถิ่น เขาจะได้เป็นหูเป็นตาให้ประเทศไทยต่อไป...”

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและทรงมีความห่วงใยต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพสกนิกร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “โครงการศิลปาชีพ” ในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริม หลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ และเพื่อลดการล่าสัตว์ การบุกรุกพื้นที่ป่า จุดกำเนิดของโครงการศิลปาชีพ เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2536 ครั้งเสด็จฯ เชื่อมราษฎร บ้านห้วยม่วง ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์ว่า

“...พื้นที่แถบนี้ถ้าจะมีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าเพิ่มขึ้น เพื่อหาอาชีพเสริมให้ราษฎรในพื้นที่หลังเก็บเกี่ยวพืชไร่...”

จากนั้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2540 ได้มีการจัดตั้ง กลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองตาตั้ง ขึ้นเป็นหมู่บ้านแรก ต่อมาวันที่ 20 พฤษภาคม 2540 ก็มี การจัดตั้ง กลุ่มทอผ้าไหมบ้านพุระกำ ขึ้น หลังจากนั้นจึงได้มีการจัดตั้งโรงทอผ้าขึ้นในศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้สมาชิกจากบ้านห้วยน้ำหนักและบ้านห้วยม่วง เข้าร่วมดำเนินการด้วย

การทอผ้าพระราชทานแบ่งเป็น กลุ่มทอผ้าไหมพื้นบ้านห้วยม่วง, กลุ่มทอผ้าไหมจกกระเหรี่ยง บ้านหนองตาตั้ง บ้านพุระกำ และบ้านห้วยน้ำหนัก, กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านห้วยน้ำหนัก, การปักผ้า บ้านห้วยม่วง บ้านหนองตาตั้ง บ้านพุระกำ และบ้านห้วยน้ำหนัก ส่วนการจักสานไม้ไผ่ กลุ่มบ้านห้วยม่วง บ้านพุระกำ

สำหรับ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา นั้น ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการฝึกสอนการทำเครื่องปั้นดินเผาให้เป็นศิลปะแบบพื้นบ้านในท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยพระราชทานทรัพย์สินสำหรับดำเนินการทั้งสิ้น เช่น การสร้างสถานที่ฝึก อุปกรณ์การฝึกสอน การดำเนินการทุกขั้นตอน จนสำเร็จเป็นของใช้ รวมถึงครูฝึก โดยมีการนำราษฎรจาก 3 หมู่บ้านของตำบลตะนาวศรี ไปฝึกอบรมวิชาชีพระื่องปั้นดินเผา ที่ศูนย์ศิลปาชีพ

เครื่องปั้นดินเผาบ้านกุดนาขาม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อนำกลับมาจัดตั้งโครงการศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาในโครงการฯ (บ้านห้วยม่วง) ที่เป็นศิลปะแบบพื้นบ้านในท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง

ล่าสุด มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้จัดกิจกรรมสัญจรศึกษาดูงาน “ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานแนวพระราชดำริ” ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตลอดจนเยี่ยมชมโครงการศิลปาชีพบ้านพระก่า และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่ามะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลตะนาวศรี

ปัจจุบันมีสมาชิกศิลปาชีพในโครงการฯ จำนวน 116 คน โดยมีกลุ่มงานศิลปาชีพที่สำคัญ คือ การทอผ้า การปักผ้า การจักสาน และการทำเครื่องปั้นดินเผา ผลของโครงการฯ กว่า 22 ปีที่ผ่านมาได้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ จาก 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยน้ำหนัก บ้านห้วยม่วง บ้านหนองคาตั้ง และบ้านพระก่า ทั้งนี้ราษฎรในกลุ่มนี้จะมีรายได้รวมเฉลี่ยเดือนละ 3 แสนบาท โดยจะเป็นค่าแรง ขึ้นกับฝีมือและความขากง่ายของผลผลิต สร้างงาน สร้างอาชีพให้ราษฎรด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานงานศิลปาชีพ

พ.อ.วณัฐ ลักษณะสิริ ผู้บังคับการกรมพัฒนาที่ 1 กล่าวว่า ขณะนี้เริ่มมีเด็กรุ่นใหม่มาสมัครเป็นสมาชิกของศิลปาชีพ โดยเราไม่ต้องสร้างแรงจูงใจ หากเพราะตัวเขาเองได้เห็นพ่อแม่ญาติพี่น้องมีรายได้มั่นคง บางคนออกจากพื้นที่ทำอาชีพรับจ้าง บางคนทำงานเป็นลูกจ้างรีเสอร์ช นานวันเข้าเกิดปัญหาเลิกจ้าง หรือสมาชิกบางคนออกไปแล้วก็กลับมาทำงานกับเราใหม่ คนอาจตั้งข้อสงสัยว่า ถ้าเด็กรุ่นใหม่สนใจน้อยลง เกรงว่าไม่มีคนสืบสานงานศิลปาชีพแล้วการขับเคลื่อนงานจะสวนต่อความต้องการของโลก



“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงประกาศจะรักษา ต่อยอดพระราช

กรณียกิจของพระบรมราชชนนี พันปีหลวง สิ่งที่เราคิดว่ายาก พลังง่ายขายขึ้น ในฐานะที่เป็นข้าแผ่นดิน ในฐานะเป็นหน่วยทหาร อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่เมื่อเรายอมรับแล้วเราจะเดินหน้า ด้วยการสืบสานงาน โดยเปิดพื้นที่งานศิลปาชีพให้



เด็ก นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้ามาดูงาน พร้อมกับถ่ายทอดองค์ความรู้ อย่างเวลาที่ชาวบ้าน เรานำอาหารเข้าไปให้ความรู้ นี่คือการที่ เราจะต่อยอดให้ต่อเนื่อง”

สำหรับ บ้านพระก่า เป็นหมู่บ้าน



ชายแดนสุดท้ายติดกับเทือกเขาตะนาวศรี ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนเพียง 3.5 กิโลเมตร พระกำเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ผู้อยู่อาศัยคือชาวไทย เชื้อสายปกากะญอ มีสภาพชีวิตที่

ยากจนชีวิตถูกปรับเปลี่ยนจากการทำไร่เลื่อนลอยมาเป็นการอาศัยอยู่กับतीय่างถาวร ความไม่คุ้นเคยกับการเพาะปลูก ทำให้การดำเนินชีวิตของชาวบ้านพระกำเผชิญกับความลำบากและความอดอยาก

ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยพระบารมีของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้พระราชทานศิลปอาชีพ และธนาคารข้าวเข้าไปช่วยเหลือ ทำให้ประชาชนบ้านพระกำสามารถดำรงอยู่ได้อย่างพอมีพอกิน น.ส.ธณิดา ยอดตรง ชาวปกากะญอ วัย 31 ปี เล่าว่า สนใจมาฝึกฝีมืองานเครื่องปั้นดินเผาและทำงานกับศูนย์ศิลปอาชีพพระกำ หลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มแรกงานปั้นดินเผาค่อนข้างยาก พอทำไปเรื่อย ๆ ก็ไม่มีอะไรยากแล้ว ทุกวันนี้สามารถปั้นขึ้นรูปแก้วกาแฟ ซ้อน จาน และลงลายไม้ไผ่ซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของ

ที่นี่ได้อย่างคล่องแคล่ว มีรายได้วันละ 230 บาท ซึ่งถือว่าพอเพียงเนื่องจากทำงานใกล้บ้าน และยังเป็นข้อดีคือมีเวลาดูแลลูกทั้ง 4 คน รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาก หากไม่มีศูนย์ศิลปอาชีพเกิดขึ้นที่นี่ คงต้องละถิ่นฐานออกไปทำงานที่อื่น

ด้าน น.ส.ประกายวรรณ บุญทิน ชาวปกากะญอ วัย 28 ปี กำลังปักผ้าลายนกสีสันสดใส เล่าให้ฟังว่า คุณแม่เป็นสมาชิกของศิลปชีพพระกำ ตัวเองจึงมีความสนใจมาสมัครบ้างโดยเริ่มงานปักผ้ามาตั้งแต่อายุ 18 ปี ผู้สอนจะให้ลองปักผ้าก่อน เพื่อทดสอบทักษะว่าเราถนัดมากน้อยแค่ไหน จุดไหนที่เราไม่เก่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยสอน งานปักผ้ามีรายได้วันละ 130 บาท แต่ขึ้นอยู่กับความขยันด้วย นอกจากงานปักผ้าแล้วยังได้ผลงานยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเอง เวลาผ่านไปจำหมายแล้วมีคนชมว่าสวยก็ดีใจและมีกำลังใจอยากจะทำให้ดีกว่าเดิม

ขณะเดียวกันตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็ง สืบสานแนวพระราชดำริ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมแปลงเกษตรของ นายศักดิ์ อมรวาตรี ชาวปกากะญอ วัย 56 ปี เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่ามะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลตะนาวศรี และได้รับพระราชทานรางวัลผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 เผยว่า ปัจจุบันมีพื้นที่ทำกิน 5 ไร่ ปลูกพืชทางการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผลผลิตที่โดดเด่นคือ “เมล็ดถั่วดาวอินคา” นอกจากมีแปลงเกษตรที่นี้แล้วยังปลูกที่บ่อแก้ว โดยให้สมาชิกเครือข่ายปลูกถั่วดาวอินคา เมื่อผลผลิตออกมาจะขอรับชื้อกิโลกรัมละ 40 บาท เพื่อนำมาแปรรูป ส่วนเมล็ดจะอบเกลือจำหน่าย 100 กรัม ราคา 60 บาท ส่วนเปลือกคืดหาวิธีมาผลิตเป็นชาถั่วดาวอินคา ซึ่งมีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ปัจจุบันรายได้เฉลี่ยวันละ 6,000-20,000 บาท

เดิมที่ดินแปลงนี้ของพ่อแม่มีประมาณ 50 ไร่ ปลูกข้าวโพดแล้วโค่นสับปลูกมัน

ลำปะหลัง แต่พอผลผลิตออกมาขายแล้วขาดทุน ต้องกู้หนี้ยืมสินสุดท้ายสู้ราคาดอกเบียไม่ไหวต้องแบ่งขายที่ดินทำกินใช้หนี้ หักไปหักมาหลายปีหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเลย ตอนนั้นตัวเองคิดว่าถ้าทำแบบนี้ต่อไปต้องตายแน่เลย จึงไปศึกษาการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกิดความเลื่อมใสศรัทธา กลับมามีคิดใหม่ อันดับแรกปลูกส้มโอขาวน้ำผึ้ง ขายดีมากส่งออกต่างประเทศ ราคาลูกละ 30 บาท แต่ขณะเดียวกันต้องใช้ยาฆ่าแมลง ตัวเองแพ้ยาจึงไล่หมด มาปลูกพืชผักสมุนไพรดั่งเช่นปัจจุบัน อาทิ หอมกู่ พูรีเยน มังคุด ลองกอง ลำไย โอโคโนง คะนึ่งเม็กซิโก ใฝ่กินขง เป็นต้น

“การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ พุดถึงมันสุดยอดเลยนะ มันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่วาทกรรม อันนี้ถ้ามันดีได้เลย ถ้าเราไม่มีในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงแนะนำแนวทางไว้ เราคงไม่รู้วิธีการตรงนี้ ถ้าเราทำตามแนวทางที่ท่านวางไว้ก็ถึงจะมีเงินไม่เยอะ แต่ไม่เดือดร้อนแน่นอน นอกจากนี้หลักการทำงานผมยังยึดถือหลักธรรมคือ อิทธิบาท 4 ได้แก่ จันทะ วิริยะ

จิตตะ วิมังสา ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ” นายศักดิ์ กล่าวทั้งทำ

บัดนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าจากการที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยดุจ “แม่คุณแลลูก” นั้นได้เสริมสร้างความแข็งแกร่ง เข้มแข็งให้พสกนิกรล้วนขึ้นอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตนเองอย่างน่าภาคภูมิใจ แม้จะเป็นพสกนิกรที่อาศัยอยู่

ในห้วงถิ่นห่างไกลทุรกันดาร แต่มีได้ไกลเกินกว่าสายพระเนตรของพระองค์

เนื่องในศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ขออัญญาแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดอภิบาลรักษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงคุณอันประเสริฐให้ทรงเจริญพระชนมพรรษา ทรงพระเกษมสำราญยิ่ง เป็นมิ่งขวัญหลักชัยแก่ปวงพสกนิกรชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ทีมข่าวสตรี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์



คำบัลลังก์รัฐบาล

● พลังประชารัฐปรับทัพรับมือมรสุมการเมือง ●

เป็นอีกคนที่โดดเด่นในรัฐบาลหลังใช้คอนเนกชันเคลียร์พรรคเล็กฟอร์มรัฐบาลจนสำเร็จ
บารมีในพรรคพลังประชารัฐบานสะพรั่ง และขยายสาขาकिनรวบในพื้นที่อิทธิพลของพรรค
ฝ่ายค้าน

สายตรง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีควบ รมว.กลาโหม และ พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ขึ้นหมอนั่งเก้าอี้เสนาบดีใหญ่ ขอให้ใครๆเรียกว่า “ผู้กองนี้ส” ร.อ.ธรรมนัส
พรหมเผ่า เปิดใจนำร่องให้เห็นภาพว่าทำไมพรรคยอมให้ขึ้นเป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ เพราะ
ทำงานภาคสังคมนานาน จนถูกเรียกขานว่า “พ่อพระของคนจน”

แต่มาเพียงทั้งประเทศไทยเกรงใจบารมี ต้นเหตุมาจากเป็นคนรักษาคำพูด คำไหนคำนั้น
ช่วยเหลือคนโดยไม่คิดถึงเรื่องเงิน ทำจริงจั่งด้วยใจ บวกมีเครือข่ายเยอะ ส่วนใหญ่เรื่องที่ขอให้
ช่วยเหลือ 90 เปอร์เซ็นต์สำเร็จ

วงการนักเลงวิ่งมาหาผมจบทุกเรื่องด้วยดี

ถูกมองเป็นมาเฟียเบอร์หนึ่งของประเทศ ทำไมถูกมองแบบนี้ ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า ขอให้
แยกแยะระหว่างมาเฟียกับนักเลงเราเป็นลูกผู้ชายใจนักเลงเงินทองหาจากธุรกิจไม่ใช่ไปจุดริตจากชาวบ้าน
แตกต่างกับมาเฟียในต่างประเทศชอบไปรังแกชาวบ้าน เอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง

ปมสีเทาหลังจากแถลงเปิดใจเคลียร์ไป ก็เป็นการพูดที่เจ็บแต่จบ เหมือนปลดปล่อยตัวเองทุก
อย่าง เราต้องอยู่บนโลกความเป็นจริง ไม่ใช่ปิดบัง

นับจากนี้ขอเร่งทำงานให้เป็นรูปธรรมเพื่อชาวบ้านและประเทศทั้งในนาม ส.ส.และรัฐมนตรี โดยในฐานะ ส.ส.พะเยา ต้องการทำ “พะเยาโมเดล” ในด้านบริหารจัดการน้ำเกษตร โชนนึ่ง ท้องเที่ยว คอยดูจะทำให้อย่างพาราพะเยากิโลกิริมละ 65 บาท การบริหารแบบบูรณาการ โดยมีผวจ.พะเยาเป็นประธาน

ส่วนปัญหาระดับประเทศก็ต้องเดินหน้าช่วยชาวบ้านระดับฐานรากเป็นเรื่องใหญ่ ต่อให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) โตขึ้นอย่างไร แต่ไม่สามารถชี้วัดคุณภาพชีวิตที่แท้จริงของชาวบ้านได้ ถ้าปากชาวบ้านยังแห้งท้องยังหิว จีดีพีโตไม่ใช่คำตอบทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรือง หรือมันคงมั่งคั่ง

ในฐานะที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ มอบหมายให้ดูแลกรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวง และการบินเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ก็จะเดินหน้าเต็มที่

หรือกรมกองอื่นที่ไม่ได้รับผิดชอบก็สามารถพูดคุยกับรัฐมนตรีท่านอื่นในกระทรวงได้

ขอทำงานแบบถึงลูกถึงคน เพื่อให้เกษตรกรและคนระดับฐานรากลืมตาอ้าปากได้

ถ้าทำไม่ได้ภายใน 4 ปีในรัฐบาลนี้ การเลือกตั้งครั้งต่อไปหาเสียงลำบากแน่

ประสบการณ์ในอดีตจะนำมาช่วยงานตรงนี้ได้อย่างไร ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า จากเด็กบ้านนอก ลูกชานา เป็นนายทหารและนักธุรกิจแนวหน้าของเมืองหลวง ชีวิตเริ่มจากติดลบ กว่าจะมายืนอยู่จุดนี้ เราผ่านอะไรมายอะ ก็คงจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารบ้านเมือง

ขอให้สังเกตเวลากลุ่มชาวบ้านมาขอพบก็กลับไปอย่างมีความสุข ไม่ว่าจะป็นมือบสมัชชาคนจนสี่ภาค ซึ่งเดือดร้อนจริง มาพบเราเขาก็มีความหวัง และบอกว่าวันหน้าไม่ต้องมา จะลงพื้นที่ไปหาเอง

วันหยุดสุดสัปดาห์ก็ลงพื้นที่ตรวจภัยแล้ง สั่งอธิบดีกรมกองที่รับผิดชอบต้องไปหมด เพื่อเปิดรับฟังปัญหาจากชาวบ้านและจะได้สั่งการตรงนั้นให้ศึกษาเพื่อเร่งแก้ไขปัญหามาให้ชาวบ้านได้ทันทั่วๆ และยั่งยืน ไม่ใช่ลงพื้นที่ถ่ายรูปแล้วจบ การแก้ไขปัญหาไม่ป็นรูปธรรม แบบนี้ไม่ใช่สไตล์ของผม

นโยบายเปลี่ยนที่ ส.ป.ก.4-01 เป็นโหนด แต่ไม่เอื้อต่อนายทุนจะเดินหน้าต่ออย่างไร ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า เรื่องนี้ละเอียดอ่อนและซับซ้อน ก็ได้สั่งนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขา ส.ป.ก. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อแก้ปัญหาได้แบบบูรณาการและจัดสรรให้เป็นรูปธรรมผมไม่มีนโยบายไปไล่ทุบที่นายทุนสร้างเอาไว้ ถ้าเอาที่คืนต้องเกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านและรัฐ

นโยบาย ส.ป.ก.4-01 ลงตัว ชาวบ้านจะได้ประโยชน์อย่างไร ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า จะกันที่ดินไว้สำหรับด้านการเกษตร 20 เปอร์เซ็นต์ส่วนชาวบ้านที่จะทำโฮมสเตย์เชิงท่องเที่ยว ก็จะประสานกับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ออกนโยบายดึงนักท่องเที่ยวเข้าไป เพื่อให้ชาวบ้านขายของได้และสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

สำหรับ
นโยบายสร้าง
ตลาดให้
เกษตรกร
ในเมือง
กระทรวง

เกษตรกรเป็นภาคผลิต ก็ดูแลให้เกษตรกรผลิตในต้นทุนต่ำ คุณภาพผลผลิตดี กระทรวงพาณิชย์เป็นภาคจัดจำหน่าย ทั้งสองกระทรวงก็ต้องประสานงานให้สอดคล้องกัน

ยิ่งเกษตรกรถ้ามีแหล่งจำหน่ายก็จะสะดวก ในความรับผิดชอบของเรามา อ.ต.ก. ผอ.อ.ต.ก.ก็ต้องทำงานหนัก เพื่อตอบ โจทย์เกษตรกรและปรับโฉม อ.ต.ก.ใหม่ทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลาง เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางสินค้าเกษตร ส่งไปทั้งในและต่างประเทศ

เช่น อาหารสำหรับคนไข้ในโรงพยาบาลรัฐ นักเรียนในโรงเรียนรัฐ ทหารในกรมกอง ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา นักโทษในเรือนจำ วัตถุประสงค์อาหารสามารถส่งตรงจาก อ.ต.ก.ได้หรือไม่

สุดท้ายเกษตรกรและรัฐต้องได้ประโยชน์ เรื่องนี้ได้เกริ่นให้รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องรับทราบไปบ้างแล้ว

ขออย่าต้องทำให้ อ.ต.ก.เป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตร ปัญหาการเหมาแบ่งไปให้แม่ค้าขาย แบบนี้ไม่ได้ ผมรู้ เพราะมีประสบการณ์บริหารตลาดมา เขาบอกว่าอ.ต.ก.มาเที่ยวเยอะ มาเที่ยวก็มาเที่ยวผมไม่กลัวผลประโยชน์ไม่ต้องมาพูดกับผม ขอทำให้เกษตรกรได้ผลประโยชน์สูงสุด

รัฐมนตรี 4 ท่านในกระทรวงเกษตรก็มีภาพเป็นนักเลง มีโอกาสขบเหลี่ยมหรือขัดแย้งในการทำงานได้ เพราะเป็นกระทรวงที่มีงบประมาณสูงระดับต้นๆและมีผลประโยชน์เยอะ ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า ทุกท่านรู้ขอบเขตการทำงานตามที่ รว.เกษตรฯมอบหมายให้ และนายเฉลิมชัยก็ใจนักเลง ท่านบอกแล้วการบริหารราชการต้องเป็นระบบ

ฉะนั้นหน่วยงานที่ผมรับผิดชอบใครจะมาล้วงลูกหรือถือปืนไม่ได้ ตั้งห้ามเด็ดขาดการแสวงหาผลประโยชน์และคอร์รัปชัน ในยุคนี้อาจไม่มี

ฉายามือประสานสิบทิศจากบทบาทภายในพรรคพลังประชารัฐ และมีส่วนสำคัญดึงพรรคเล็กสนับสนุนเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก้าวขึ้นเป็นนายกฯ ตอนนี้ยังเคลื่อนไหวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้รัฐบาลเรือเหล็ก มั่นใจแค่ไหนทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า ส่วนใหญ่ภายในพรรคไม่ค่อยไปยุ่ง

เป็นเรื่องของนายอุตตม สาวนายน รว.คลัง ในฐานะหัวหน้าพรรค และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรค พรรคพลังประชารัฐที่แตกๆกัน ตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวแล้ว

สำหรับผมยังคงประสานพรรคการเมืองในสถานะที่เคยอยู่เบื้องหลังการเมืองมานานและเล่นการเมืองเต็มตัวปี 2557 สนธิสนมเป็นการส่วนตัวเกือบทุกพรรค โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย มีความผูกพันส่วนตัวกันอยู่ และพรรคเล็ก พรรคน้อยก็คอยช่วยประสานในฐานะที่รู้จักส่วนตัว

มือประสานสิบทิศมีความสำคัญในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ตอนนี้เตรียมทำการบ้านอย่างไรบ้าง เพื่อไม่ให้กระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า เสี่ยงพรรคการเมืองควรโหวตไปทิศทางเดียวกัน

มันใจแค่ไหนเป็นมือประสานคำปลั่งกิ่งรัฐบาลเสี่ยงปริ่มน้ำ ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า ไม่ปริ่มหรือ

มีเสียง ส.ส.อยู่ในมือจริงๆประมาณ 280 เสียง

และพรรคพลังประชารัฐก็จะจัดโครงสร้างใหม่ในเร็ววัน

โดยเปิดประตูให้รองหัวหน้าพรรคควรมาจากประธานยุทธศาสตร์ภาคต่างๆ

สอดคล้องที่ พล.อ.ประยุทธ์จะเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรค และ พล.อ.ประวิตรเป็นประธานบริหารพรรค ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า นายกยังไม่ได้ตัดสินใจ และ พล.อ.ประวิตรจะนั่งเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรค

มีกระแสข่าวว่าขณะนี้ส่งสัญญาณให้กรรมการชุดนี้ออกเพื่อเรียกประชุมพรรคสมัยวิสามัญ เลือกละคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า ทุกอย่างอยู่ที่ พล.อ.ประวิตร

แต่การปรับโครงสร้างใหม่อาจสร้างแรงกระเพื่อม เหมือนภายในพรรคต่อสู้ระหว่างฝ่ายพลเรือนกับทหาร ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า จะกระเพื่อมได้อย่างไร

ในเมื่อ ส.ส.ทั้งหมดรักและขึ้นตรงต่อ พล.อ.ประวิตร

ถ้าท่านเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคก็ไม่มีใครกล้าแหลม.

ทีมการเมือง

'บิกตู' ห่วงกลุ่มศก.ฐานราก มีอบจี้7วันแก้ราคาขายได้

'บิกตู' เร่งช่วยกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก 26.9 ล้านคน จ่อชงมาตรการกระตุ้น ศก.เข้า ครม. สทท.หนุนรัฐแจกเงินเที่ยว 1,500 บาท ห่วงเกณฑ์คุมใช้จ่าย (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ศก.ฐานราก

นายกฯ ห่วงเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นางนงนุช ภิรมย์ภักดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานราก จึงได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เพราะเศรษฐกิจฐานรากเป็นเสาหลักของความมั่นคงประเทศ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เน้นย้ำว่าจะต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ที่มีรายได้ไม่เกิน 5,344 บาทต่อเดือนต่อคน ซึ่งมีถึง 40% หรือ 26.9 ล้านคน และส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรที่เป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจไทย แต่กลับอยู่ในสภาพที่อ่อนแอ โดยนโยบายประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรม โดยจะ 1.สานต่อนโยบายเกษตรประชารัฐซึ่งเป็นแนวทางเกษตรยั่งยืน ด้วยมาตรการ 3 เพิ่ม 3 ลด 2.ตั้งกองทุนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่เอกชนและชุมชนร่วมทุนกัน ใช้เป็นกลไกการเงินของชุมชน 3.ส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากมีความหลากหลาย และ 4.เสริมความแข็งแกร่ง SMEs รายเล็กฯ ด้วยการเติมทุนเติมทักษะ เติมรายได้ และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น มาตรการกระตุ้นการลงทุน เร่งรัดการเบิกจ่ายภาครัฐ การขยายสิทธิบัตรสวัสดิการไปยังกลุ่มอื่น รวมถึงมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากด้วย คาดว่า จะเสนอ ครม.ได้ในเร็วๆ นี้

นางนงนุชกล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรีใส่ใจในเรื่องนี้มาก โดยพบว่าการบริหารประเทศในอดีตเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมหภาคที่มุ่งไปสู่อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ทำให้เกิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

ดังนั้น เป้าหมายในการดูแลเศรษฐกิจฐานราก คือ ทำให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่นๆ ทั้งเรื่องสังคม ผู้คน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ ปัญหาของชาวนาเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง มีรากของปัญหา เช่น การถูกกดราคา กฎหมายและตลาดไม่เอื้อต่อชาวนารายย่อย ภัยธรรมชาติ ต้นทุนสูง ไม่มีที่ดินของตนเอง ขาดความรู้ มีภาระหนี้สิน ฯลฯ จึงต้องเร่งแก้ไขที่ต้นตอ ไม่เช่นนั้นจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวพันกัน

พท.ค้านตั้งก.คุมเงินบาท

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีรัฐบาลจะเดินหน้าตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับดูแลนโยบายการเงินการคลังว่า ที่ผ่านมามีการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย จริงอยู่ที่หลายครั้งยังไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ และส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับนโยบายการเงินในหลายครั้งฯ นโยบายการเงินที่ดึงตัวเงินไปได้สร้างปัญหาในหลายฯ ด้าน แต่ทางออกของปัญหานี้ ต้องไม่ใช่การที่รัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการดูแลการเงินการคลังขึ้นมา ทำให้สังคมตั้งคำถามว่ามีเจตนาที่จะลดความเป็นอิสระของแบงก์ชาติหรือไม่ และจะนำไปสู่ควบคุมการกำหนดนโยบายการเงินของแบงก์ชาติเอาไว้ในมือรัฐบาลหรือไม่ หากทำจริงเป็นสิ่งที่อันตรายมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ แบงก์ชาติกำหนดอัตราดอกเบี้ยโดยดูจากปัจจัยต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจและประเทศแวดล้อม โดยไม่มีความต้องการทางการเมืองเข้ามาอยู่ในสมการ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่นโยบายการเงินถูกครอบงำ มีเรื่องของการเมือง เข้ามาประกอบการตัดสินใจ ตรงนี้ไม่ถูกต้อง เสถียรภาพและความเชื่อมั่นต่อเงินบาทจะมีปัญหาเพราะอัตราดอกเบี้ยและค่าเงินถูกกำหนดโดยหน่วยงานที่ไม่เป็นอิสระอีกต่อไป

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหนุนรัฐแจกเงิน

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)

กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลที่กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยการแจกเงิน 1,500 บาท เพื่อให้คนไปท่องเที่ยว เห็นด้วย ที่จะใช้มาตรการดังกล่าวในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว แต่ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าจะสามารถควบคุมให้ประชาชนนำเงินไปใช้จ่ายท่องเที่ยวได้ไหม เมืองต้นอยากเสนอให้แจกในรูปแบบของคูปองเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้สูงอายุที่อาจจะใช้งานในระบบออนไลน์ไม่สะดวก

"เห็นด้วยที่รัฐใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนี้ สทท.มองว่ายังมีวิธีอื่นที่สามารถเพิ่มการใช้จ่ายได้อีก อาทิ การจัดทำข้อมูลบิกดาต้า ที่เป็นการรวบรวมข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ ซึ่งจัดทำในรูปแบบของแอปพลิเคชัน คาดว่าจะนำออกมาให้ประชาชนได้ทดลองใช้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวไม่ได้มีการของบประมาณจากภาครัฐแต่อย่างใด แต่มีจุดประสงค์เพื่อเอื้อต่อการใช้งานของนักท่องเที่ยว โดยภายในแอปฯ จะมีส่วนลดของสินค้าประเภทต่างๆ เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวเป็นต้น" นายชัยรัตน์กล่าว

นายชัยรัตน์กล่าวว่า นอกจากมาตรการที่เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว อยากให้รัฐคำนึงถึงเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยและลดการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ควรเร่งพัฒนาอาสาสมัคร เนื่องจากตอนนี้ไทยถือเป็นเมืองท่องเที่ยวจึงควรรักษาภาพลักษณ์ให้ดี ส่วนในกรณีเหตุการณ์ระเบิดในหลายพื้นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ มองว่ายังไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว แค่คิดว่าหากยังมีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหันไปเที่ยวในประเทศอื่นได้เช่นกัน

นายชัยรัตน์กล่าวว่า ส่วนในเรื่องที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% นั้น มองว่าผู้ที่ได้รับอานิสงส์เป็นกลุ่มของผู้ประกอบการมากกว่า เนื่องจากดอกเบี้ยถูกลง แต่ในด้านของนักท่องเที่ยว อาจจะต้องรอให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงหรือรักษาระดับไม่ให้แข็งค่ามากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม คาดว่า ตลอดปี 2562 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านคนแน่นอน

'แอตต้า' ซีไรผลถ้าแจกไม่ตรงจุด

นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช ที่ปรึกษาสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวว่า ในเรื่องของการแจกเงิน 1,500 บาท เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ของรัฐบาลนั้น มองว่าชอบเขต

ในการกำหนดผู้ที่สามารถลงทะเบียนขอรับเงินได้กว้างเกินไป โดยกำหนดอายุตั้งแต่ 18-70 ปี ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้อาจเพิ่มการใช้จ่ายไม่มากนักบวกกับระยะเวลาในการใช้เงินดังกล่าวสั้นเกินไป จึงอยากให้ภาครัฐมีการหารือกับเอกชนหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมาตรการนี้ใหม่อีกครั้ง

“ช่วงเวลาที่รัฐบาลกำหนดให้ใช้จ่ายเงินดังกล่าว คือ ระหว่างกลางเดือนกันยายน ถึง กลางเดือนพฤศจิกายน 2562 มองว่าอาจจะไม่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว อาทิ เรื่องสภาพอากาศที่แปรปรวน และสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่สร้างบรรยากาศที่ดี หรือเหมาะสมที่จะออกไปท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ มองว่าการที่รัฐไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มคนที่กำลังซื้อให้ชัดเจน อาจทำให้รัฐไปไม่ถึงเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้” นายยุทธชัยกล่าว

แนะใช้มาตรการลดหย่อนภาษี

นายยุทธชัยกล่าวว่า อยากเสนอให้รัฐบาลคืนกำไรให้กับบริษัทที่เสียภาษีให้รัฐ อาทิ การเลือกบริษัทที่เสียภาษีเยอะที่สุดและให้เงิน 3-4 แสนบาท โดยมีเงื่อนไขต้องพาพนักงานไปเที่ยวในจังหวัดเมืองรอง เพื่อให้เกิดการใช้จ่าย ซึ่งมองว่าคนกลุ่มนี้มีกำลังซื้อมากพอที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ เป็นต้น สำหรับเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐและเรื่องเงินบาทที่แข็งค่า ไทยยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยว แต่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของกำลังซื้อที่ลดลง ต้องติดตามต่ออีก 2 สัปดาห์ หากเงินบาทอ่อนค่าลงเชื่อว่ากำลังซื้อจะกลับมาอย่างแน่นอน

ปธ.สอท.แนะวิธีแจกเงินให้คุ้มค่า

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลจะออกมาในเร็วๆ นี้ เช่น มาตรการแจกเงิน 1,500 บาท เพื่อนำไปท่องเที่ยวและมาตรการดูแลคนจน ก็ประเมินว่ามีส่วนช่วยเศรษฐกิจในประเทศ แต่ต้องมาดูว่าเงินที่ลงไปนั้นเข้าไปถึงประชาชนได้มากน้อยแค่ไหน และเงินที่ลงไปสู่ระบบเป็นการกระจายรายได้ไปอย่างทั่วถึงหรือไม่ โดยไม่เอาไปให้จำกัดการใช้เงินแค่ร้านค้าเพียงร้านธงฟ้า และก็ไม่อยากเห็นเงินดังกล่าวไปเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใหญ่เท่านั้น และอยากให้รัฐบาลเร่งติดตามการลงทุนให้เป็นไปตามที่วางไว้เพื่อช่วยผลักดันเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายกระโดดขึ้นหลังจากไตรมาส 2 และ 3 อยู่ในภาวะที่ไม่ดีนัก

นายสุพันธุ์กล่าวต่อว่า ปัญหาค่าเงินขณะนี้ เอกชนรับมือลำบากมากเพราะไม่ได้แค่ผันผวนแต่ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่ากว่าเพื่อนบ้าน เมื่อรวมกับผลกระทบจากสงครามการค้า ยิ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย โดยหวังว่าคณะ

กรรมการดูแลเสถียรภาพการเงินที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นจะมีส่วนช่วยกำหนดแนวทางรับมือค่าเงินบาทของไทย ซึ่งภาคเอกชนได้เสนอตัวที่จะเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อให้มีสิทธิในการออกเสียงและความคิดเห็นดูแลค่าเงินบาท

นายสุพันธุ์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ได้เสนอไปยังกระทรวงการคลังให้ออกซอฟต์แวร์หรือโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อมาช่วยเหลือนักธุรกิจเอสเอ็มอีที่ขณะนี้กำลังได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าและค่าเงินบาทในวงเงินระดับ 10,000 ล้านบาท รวมถึงต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรนกฎเกณฑ์ในการปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

'ศักดิ์สยาม' ตั้งทีมเกาะติดโซเชียล

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุม กำกับระบบขนส่งโดยสารสาธารณะทั้งระบบของกระทรวงคมนาคม ทั้งการขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางราง จัดตั้งทีม “Social public hearing Hotline” ผ่านหน้าเพจของแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่แล้วเพื่อเปิดหัวข้อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็น เสนอแนะต่างๆ ได้อย่างอิสระโดยจะให้แต่ละหน่วยงานเริ่มเปิดหัวข้อแสดงความคิดเห็นทางโซเชียลอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 13-27 สิงหาคม 2562 ก่อนที่จะให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบสรุปกลับมายังตนเพื่อรวบรวมมาประกอบการพิจารณาภายใน 1 เดือนที่ทางกระทรวงคมนาคมจะได้มีการนัดกลุ่มผู้ประกอบการรถตู้ ผู้ประกอบการวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ผู้ประกอบการรถแท็กซี่มีมอเตอร์ มาสรุปเรื่องการบริหารและแก้ไขปัญหาในภาพรวมร่วมกัน

ฟังเสียงก่อนเคาะปรับค่าโดยสาร

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า จากที่ผ่านมาพบว่าทางฝ่ายผู้รับบริการหรือผู้โดยสารโดยสาธารณะในทุกประเภท จะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับฝ่ายนโยบายของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่กำกับดูแลมาโดยตลอด ดังนั้นเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน กรณีที่มีกระแสข่าวความเข้าใจผิดหรือนโยบายอะไรออกไป ทั้งเรื่องของการยกระดับปรับปรุงคุณภาพการบริการเพื่อสืบเนื่องอาจจะมาถึงการปรับค่าโดยสารให้กับผู้ประกอบการในอนาคต หรือการปรับเปลี่ยนเพื่อยกระดับเพิ่มมาตรฐานการให้บริการ จึงได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานเปิดช่องทางโซเชียลให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเต็มที่ ขณะเดียวกันจะให้ทีมเฉพาะเข้าไปตอบประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันทั้งฝ่ายผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ โดยหวังว่าความคิดเห็นต่างๆ จะเป็น

ส่วนหนึ่งที่แต่ละหน่วยงานจะมาสรุป แยกประเภทของความต้องการ ความคิดเห็น ข้อความเมนต์ทั้งทางที่ดีและไม่ดี มาประกอบการพิจารณาการปรับปรุงคุณภาพบริการ และการพิจารณาเพื่อปรับค่าโดยสารในระยะต่อไป

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า การเปิดช่องทาง “Social public hearing Hotline” ผ่านหน้าเพจของแต่ละหน่วยงานนั้น มั่นใจว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Thai frist แนนอน ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบบโดยสารสาธารณะจะประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมเจ้าท่า (จท.) กรมการขนส่งทางราง (ขร.) กรมท่าอากาศยาน, บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) บริษัท การบินไทย จำกัด, กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานตรงที่กำกับดูแลให้บริการจะต้องมีการตอบความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนโดยตรงและรวดเร็วได้ดีที่สุด ซึ่งการเปิดช่องทางดังกล่าวจะเป็นคนละช่องทางสายด่วนที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่แล้ว

ชวานานัดถกด่วนจรัฐแก้แล้ง

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชวานาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า สมาคมได้จัดประชุมสมาชิกนัดพิเศษ ในวันที่ 11 สิงหาคม เพื่อรวบรวมปัญหาของชวานาที่กำลังประสบ และหารือแนวทางหรือมาตรการที่จะร้องขอให้รัฐบาลออกมาช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน เพราะขณะนี้มีการร้องเรียนจากชวานาในหลายจังหวัดโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ภาคเหนือและภาคกลาง เจอปัญหาฝนขาดช่วงและบางพื้นที่แล้งหนัก จนกระทบต่อการเพาะปลูกข้าว ล่าสุดได้รับรายงานจากกลุ่มชวานาในหลายจังหวัดเจอปัญหาภัยแล้งหนัก อาทิ มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ ระบุเสียหายแล้ว 6.6 หมื่นไร่ นครราชสีมา เสียหาย 1.4 แสนไร่ หรือฝนขาดช่วงในจังหวัดลพบุรี อุทัยธานี เป็นต้น ขณะที่บางพื้นที่ในภาคกลางเจอฝนหนักจนต้องรีบเก็บเกี่ยวทำให้ข้าวเปลือกเจ้ามีความชื้นสูงเกินกว่า 20-25% ราคาปรับขึ้นจืดต่ำเพียง 6,500-6,700 บาท

“จากภาวะอากาศที่แปรปรวนหนัก บางพื้นที่ที่แล้งหนัก บางพื้นที่ฝนหนัก ก็ก่อความเสียหายที่แตกต่างกัน ซึ่งในการประชุมจะรวบรวมปัญหาและแนวทางเยียวยาที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โดยในวันประชุมจะสามารถรู้ถึงภาพรวมความเสียหายของพื้นที่เพาะปลูกข้าว ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกรอบใหม่ มูลค่าความเสียหาย ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวไปเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และรัฐบาลได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ

โดยด่วน" นายปราโมทย์กล่าว

เสนอช่วยพักหนี้-เร่งประกันรายได้

นายปราโมทย์กล่าวว่า ข้อเสนอเบื้องต้นของ ขาวนา จะเตรียมเสนอรัฐบาล 1.ออกมาตรการ พักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ ชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติและภัยแล้ง ซึ่งกำลัง ดูว่ามีจำนวนเท่าไร 2.รัฐเร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง และจ่ายเงินเยียวยาทันที เพื่อใช้เป็นต้นทุนในการ เพาะปลูกต่อไป 3.เร่งรัดออกแนวทางประกันรายได้ ตามที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้ ตอนนี้เริ่มมี การเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกพันธุ์ข.แล้วในพื้นที่ภาค กลาง ตั้งแต่วันแม่จนถึงเดือนตุลาคมปีนี้ แต่ถึง ตอนนี้รัฐบาลก็ยังไม่มีการกำหนดแนวทางประกัน รายได้ออกมา โดยควรประกันข้าวทุกเมล็ดไม่ใช่ กำหนดเงื่อนไขจำนวนพื้นที่เพาะปลูก เช่น ปาล์ม กำหนดประกันรายได้กิโลกรัมละ 4 บาท แต่ให้ไม่ เกิน 25 ไร่ เนื่องจากผลผลิตพื้นที่ที่เหลืออาจเป็น แรงกดดันราคาข้าวได้

ห่วงฝนตกล่าช้า30วันเสียหายหนัก

นายวิชัย ศรีนวกุล กลุ่มสมาคมโรงสีข้าว ภาคอีสาน กล่าวว่า ขณะนี้กำลังติดตามปริมาณ ฝนที่เริ่มตกช่วงกลางเดือนนี้หรือรับวันแม่ในภาค อีสานว่าช่วยฟื้นต้นกล้าข้าวที่เจอภัยแล้งก่อนหน้า นี้ได้พื้นที่จำนวนเท่าไร แม้บางจังหวัดเริ่มมีฝน แล้วแต่ยังคงแบบกระจุกกระจายและปริมาณ ยังไม่มาก ซึ่งผลจากฝนตกในช่วงนี้ จะสามารถ วัดผลของการเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิได้ว่า ปีนี้จะมีผลผลิตข้าวเปลือกเท่าไรแน่ในช่วงวันที่ 15-30 กันยายน ซึ่งขณะนั้นยังต้องการปริมาณ น้ำให้เพียงพอช่วงข้าวตั้งท้อง หากฝนไม่มากพอ จนผลผลิตน้อยกว่าทุกปี อุตสาหกรรมข้าวหอม มะลิจะเสียหายหนักมาก

"ขณะนี้สถานการณ์อากาศต่อการปลูกข้าวไม่ ดีนัก หากอากาศร้อนแล้ง ชาวนา ยังมีต่อเนื่อง จะเป็นเรื่องใหญ่ กระทั่งระบบ เป็นเรื่องใหญ่ที่ รัฐบาลต้องรับมือและเร่งแก้ไข สัญญาณจากราคา ข้าวสารเริ่มสูงเท่าตัวแล้ว เช่น ข้าวหอมมะลิขยับ เป็น 3.4 หมื่นบาทต่อตัน จาก 1-2 เดือนก่อนหน้านี้อยู่ที่ 3.1 หมื่นบาท ขยับถึง 3 พันบาทต่อตัน

ข้าวสารเจ้าก็ขยับอีก 500 บาทต่อตันแล้ว ซึ่งราคา ข้าวสูงเกินตลาดก็จะซื้อได้ บวกกับผลผลิตข้าว หอมมะลิน้อยกว่าปีก่อนอีกที่ลดลงมากจนโรงสีใช้ กำลังผลิตเพียง 60% หากผลผลิตใหม่ปี 2562/63 ที่จะออกใน 2-3 เดือนข้างหน้าลดลง ซึ่งข้าวหอม มะลิปีหนึ่งผลผลิตได้หนึ่งเดียว เมื่อไม่มีของโรงสีก็ ไม่มีงานทำ ปัญหาสภาพคลองก็จะกลับมา ทั้งจาก รายได้หายไป ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเท่าเดิม และแบ่งไม่ ปล่อยลื่นเชื่อ การปิดตัวของโรงสีอาจเกิดขึ้นอีก ครั้งตั้งแต่ต้นปีหน้า เรื่องประกันรายได้ก็ไม่ได้ผล เท่าที่ควรเพราะราคาสูงอยู่แล้ว แต่ชาวนาเองก็มี รายได้ไม่เท่าเดิมหากผลผลิตลดลง"

รายได้เกษตรกรหดศก.ฐานรากแย่

นายวิชัยกล่าวว่า รายได้จากพืชเศรษฐกิจเป็น ส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก หาก ดิจิทัลจะผลักดันเศรษฐกิจประเทศดีขึ้นด้วย แต่หลาย ปัญหาที่รุมเร้าตอนนี้ รายได้ลดลง ต้นทุนเท่าเดิม หรือแพงขึ้น และไม่รู้ว่าราคาพืชจะดีขึ้นต่อเนื่องแค่ ไหน เป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจทั้งสิ้น แค่เรื่องภัย แล้งอย่างเดียวก็เชื่อว่าเป็นปัญหาหนักของรัฐบาล แล้ว บางพื้นที่กำลังวิตกเรื่องน้ำกินน้ำใช้เพื่อการ บริโภคแล้ว ซึ่งเป็นต้นทุนที่แบกรับเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ทำให้กำลังซื้อฐานรากแย่ลงอีก

แหล่งข่าวจากสมาคมค้าข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้ราคาข้าวเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ส่วนหนึ่ง เพราะวิกฤตเรื่องผลผลิตข้าวน้อยกว่าปีก่อน โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว อาจเสียหายได้ ถึง 40% หากฝนที่กำลังตกไม่เพียงพอ แต่อย่างไร ก็ตาม อาจมีผลต่อราคาข้าวสูงในข้าวพรีเมียมสูงขึ้น แต่ไม่มีผลต่อราคาถูกรวมเพราะไทยมีข้าวหลากหลาย ชนิด และผู้ผลิตจำนวนมาก ประกอบกับพฤติกรรม การบริโภคข้าวของคนไทยลดลงต่อเนื่อง

รับลูก'เฉลิมชัย'กยท.ถกพยุราคารายาง

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านบริหาร กล่าวถึง กรณีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กับ กยท. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเน้นใน เรื่อง การเอาเงินของรัฐมาใช้พยุราคารายางต้องมีระบบ หรือกระบวนการชัดเจน นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ

มือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อหาแนวทางและข้อ ตกลงร่วมกัน ซึ่งจะเริ่มจากนโยบายประกันรายได้ เกษตรกร โดย กยท.ได้รับมอบหมายให้เตรียมข้อมูล เพื่อร่วมประชุมวางแผนกำหนดหลักเกณฑ์ในวันที่ 13 สิงหาคมนี้ และคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ 27 สิงหาคม

"รัฐมนตรีสั่งการให้ กยท. พัฒนางองค์กรให้ทันสมัย ปฏิรูปการทำงานเชิงรุก ยกระดับฐานข้อมูล ให้เป็นศูนย์กลางด้านยางพารา เน้นงานด้านการ ส่งเสริม การผลิต การวิจัย และการแปรรูป ยางพารา โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความพร้อมสามารถรับมือและ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้" นายสุนันท์กล่าว และว่า ใน การดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพารา ในประเทศ มีนโยบายให้พบทวนโครงการ ที่ประสบ ปัญหาอุปสรรค โดยให้เสนอแนวทางการดำเนินงาน ใหม่ เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยางอย่างเป็นรูปธรรม พร้อม ให้วางแผนกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายางพารา เพิ่ม หวังให้ประกาศแนวทางที่ชัดเจนภายในเดือน สิงหาคมนี้ โดยนายเฉลิมชัย จะรับผิดชอบดูแล บริหารงานด้านยางพาราด้วยตนเอง

ขงเพิ่มสิทธิประโยชน์เขตศก.

นางสาวอมรรัตน์ กล้าพล ที่ปรึกษาด้าน พัฒนาการสิ่งทอหัตถ์ กรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า เตรียมเสนอไปยังคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจ พิเศษที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้เพิ่มสิทธิ ประโยชน์ให้กับเอกชนที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจ พิเศษจังหวัดหนองคายและมุกดาหาร หลังจาก เปิดให้เอกชนมาซื้อของประมูล 3 รอบแล้ว แต่ ไม่มีเอกชนสนใจมาซื้อของเนื่องจากพื้นที่ไม่น่า สนใจ ดังนั้น มีข้อเสนอให้เพิ่มสิทธิประโยชน์การ ลงทุนของสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้เทียบเท่ากับการลงทุนในอีอีซี

นางสาวอมรรัตน์กล่าวว่า สำหรับพื้นที่เปิด ให้ลงทุนไปแล้วของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (กทอ.) ในจังหวัด ตาก สระแก้ว สงขลา และเอกชนลงทุนในจังหวัดตราด ตาก (บางส่วน) กาญจนบุรี นครพนมนั้น ขณะนี้มีการ ลงทุนตามแผนที่วางไว้